

วิชาการแม่ในวงการแพทย์?

เป็นเรื่องอุปสรรคหน้าสิ่งเวชอยู่อย่างยิ่ง สำหรับเหตุการณ์ล้มเวทีการประชุม แพทย์ทั่วประเทศเพื่อระดมความเห็น ชำแหละปัญหาโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และร่างพ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เป็นเรื่องน่าเกลียดอย่างยิ่งใน ขณะที่กลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติ นำโดย นพ. โชติช่วง ชูตินธร ที่ได้นัดประชุม แพทย์จากทั่วประเทศที่อาคารเฉลิม พระบารมี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปลายวันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. เพื่อ ชำแหละนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค



PII **ประเศปรีอบ**



ที่ใสสะอาดมากที่สุดในวิชาชีพหนึ่ง และ มีชื่อนำสังเกตด้วยว่า มีการนำป้ายเขียน ชื่อความว่า **“ไม่มีการประชุม”** มาติด ทับบริเวณห้องที่กลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติ เตรียมใช้เป็นที่ประชุม ซึ่งแสดงว่ามีการเตรียมการเพื่อขัดขวางการประชุมเพื่อ วิชาการนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ครั้งนี้ไว้เป็นอย่างดี

จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่า บรรดาแพทย์หลายคนต่างแสดงความกังวลย ุ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมอย่าง กะทันหัน ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่มาตามการนัดหมาย ของกลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติ

การล้มการประชุมวิชาการวิชาการนี้ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และ พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติของกลุ่ม พลังแพทย์เพื่อชาติตั้งกล่าว ทำให้เกิดข้อ

และพ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง เป็นกำหนดการที่นัดไว้ล่วงหน้า แต่แล้วจู่ๆ ได้มี นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้บริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง ได้อ้างตัวเป็น แกนนำจัดประชุมผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ภายใต้อำนาจ “พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ุ่อย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด” ขึ้นมาข้ออ้างการประชุมของกลุ่มพลังแพทย์ เพื่อชาติแบบตงตัวไม่ติด ทำให้ นพ. โชติช่วง ต่อว่า นพ.เอื้อชาติ จนเกิดการโต้เถียงกัน และในที่สุดการประชุมของกลุ่มพลังแพทย์ เพื่อชาติก็ต้องล้มเลิกไปโดยปริยาย

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่า จะ เกิดขึ้นในวงการแพทย์ที่เชื่อว่า เป็นวิชาชีพ

สงสัยว่าเป็นแผนการของฝ่ายใด และผู้ที่ จัดการประชุมทับซ้อนกับกลุ่มพลังแพทย์ เพื่อชาติหากบริสุทธ์จะต้องตอบคำถาม ต่อสังคมให้กระจ่างว่า ทำในข้างบนีเหตุ ใดมาจัดประชุมตรงกับวันและเวลาเดียวกัน

หากแผนการล้มเวทีจัดประชุม ของกลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติมีคนของ รัฐบาลอยู่เบื้องหลังตามที่สงสัยของ รัฐบาล ก็นับเป็นความลับแค้นของรัฐบาล ชูตินที่ได้ชื่อว่าเป็นคนใหม่ทำใหม่ แต่ หนาวคกลัวแม่กระทำการแสดงความ คิดเห็นของผู้มีทัศนคติแตกต่างโดยเฉพะ ะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในสายตา ของสังคม

ทีมข่าวการเมือง